

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Kính thưa Quý cổ đông,

Trước hết, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh (Công ty) xin gửi lời chào trân trọng đến Quý cổ đông. Chân thành cảm ơn sự đóng góp và ủng hộ của Quý cổ đông đối với sự phát triển của Công ty trong suốt thời gian qua.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của VSH ngày 23/07/2010, HĐQT đã khẩn trương chỉ đạo tất cả các bộ phận triển khai các nội dung của Nghị quyết trong đó có công tác đầu tư xây dựng dự án thủy điện Thượng Kon Tum do Công ty làm chủ đầu tư với công suất 220MW, tổng mức đầu tư 5.744 tỷ VNĐ, tiến độ thực hiện từ 2009 – 2014.

Đến nay HĐQT đã tổ chức đấu thầu, phê duyệt kết quả đấu thầu và thương thảo Hợp đồng Gói thầu Thiết kế và Xây dựng tuyến năng lượng đoạn 2, DATĐ Thượng Kon Tum theo đúng các trình tự quy định của Pháp luật. Theo quy định của Điều lệ Công ty thì Hợp đồng gói thầu này thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ nhưng vì không có điều kiện tổ chức họp ĐHĐCĐ nên HĐQT quyết định xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua **Hợp đồng gói thầu Thiết kế và Xây dựng tuyến năng lượng đoạn 2, DATĐ Thượng Kon Tum**.

Nội dung chi tiết của Hợp đồng được gửi kèm theo công văn này và đồng thời được đưa lên Website của Công ty tại địa chỉ: www.vshpc.evn.com.vn.

Đề nghị quý cổ đông cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu đính kèm và gửi về theo địa chỉ:

Đỗ Thị Quỳnh Giao – Thư ký Công ty

Công ty cổ phần Thủy điện Vĩnh Sơn – Sông Hinh

Địa chỉ: 21 Nguyễn Huệ - Thành phố Quy Nhơn – Tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0987 982 939 - (84.056) 2211367 Fax: (84.056) 3891975

Thời hạn gửi phiếu: trước 16 giờ 00 ngày 24 tháng 09 năm 2010.

Quý cổ đông có thể trả lời ý kiến bằng cách fax, email Phiếu biểu quyết về Công ty trước, sau đó gửi bằng bưu điện. Phiếu biểu quyết của cổ đông chỉ được xem là hợp lệ khi Công ty nhận được bản gốc (có chữ ký). Mọi thắc mắc liên quan đề nghị liên lạc với Thư ký Công ty.

HĐQT Công ty VSH rất trân trọng ý kiến đóng góp và biểu quyết của Quý cổ đông. Trong trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết về đúng địa chỉ và thời hạn vì bất cứ lý do gì (kể cả trường hợp Thư gửi cổ đông bị bưu điện trả về do địa chỉ hiện tại không đúng với địa chỉ đã đăng ký trong sổ cổ đông), Quý cổ đông sẽ được coi như **Đồng ý thông qua** nội dung đã nêu trong Phiếu.

Công ty sẽ tổng hợp ý kiến của các cổ đông và thông báo kết quả biểu quyết theo quy định. Rất mong nhận được ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Thanh